

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG -  
TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 11, VÒNG IV (MỞ RỘNG)

Chủ đề: **Báo chí tuyên truyền thúc đẩy chuyển đổi xanh**

Đơn vị tổ chức: **Báo Lâm Đồng**

Thời gian: **16 - 18/8/2024**

Địa điểm: **TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng**

Đơn vị tham luận: **Báo Quảng Trị**

**QuảngTrị**

**Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền  
về chuyển đổi xanh, kinh tế xanh,  
tăng trưởng xanh trên Báo Quảng Trị**

**NỘI DUNG THAM LUẬN**

Chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định trong các văn kiện hoạch định đường lối về phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thời gian qua, công tác tuyên truyền nội dung này trên Báo Quảng Trị đã góp phần vào việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh; thông tin quá trình xây dựng và phản biện chính sách; góp phần xây dựng thể chế phát triển kinh tế; thực hiện các mục tiêu đề ra của chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh.

**Tổng quan về tình hình chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh ở tỉnh Quảng Trị**

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, có cơ cấu kinh tế cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ; là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Theo đó, quan điểm phát triển của tỉnh là khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số với 3 trụ cột chính (kinh tế số, xã hội số, chính quyền số), phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và các ngành kinh tế khác phù hợp với đặc điểm tự nhiên và bối cảnh phát triển, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Là một tỉnh cơ bản là thuần nông, điểm nổi bật của nền nông nghiệp Quảng Trị là hướng tới mục tiêu cơ cấu lại nông nghiệp toàn diện, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế vùng, miền, lựa chọn các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, phát triển thị trường, xây dựng chuỗi cung ứng - sản xuất - chế biến - tiêu thụ; ứng dụng công nghệ, hình thành hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp đồng bộ, bền vững (nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, hiện đại hóa, ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu...). Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, có hơn 30 nhà kính, nhà lưới với diện tích 3 ha ứng dụng công nghệ cao; có gần 6.000 ha cây trồng ứng dụng công nghệ cao; hơn 20 mô hình ứng dụng quy trình công nghệ cao, internet vạn vật (IoT) vào sản xuất; có hơn 8.500 ha cây trồng ứng dụng thiết bị bay không người lái để chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa, sắn,...Lúa chất lượng cao đạt trên 80% diện tích gieo cấy. Diện tích sản xuất lúa cánh đồng lớn ước đạt 13.000 ha. Ngoài ra, diện tích cây trồng các loại sản xuất theo tiêu chuẩn đạt hơn 1.200 ha, trong đó: 237,5 ha chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ; 10 ha chứng nhận chuyển đổi hữu cơ; 597 ha theo hướng hữu cơ; 129,5 ha lúa canh tác tự nhiên; VietGap 119,9 ha; 149,92 ha an toàn thực phẩm. Diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt trên 1.780 ha lúa, 300 ha dược liệu, 50 ha cây ăn quả, 400 ha cà phê, 5.000 ha sắn.

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, mỗi năm tỉnh thực hiện chuyển đổi từ 250-300 ha đất trồng lúa không chủ động nước tưới sang trồng các cây trồng khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi được quan tâm chú trọng; các giải pháp khoa học công nghệ được áp dụng để xử lý chất thải chăn nuôi... góp phần giảm khí thải nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo môi trường sinh thái.

Trên lĩnh vực thủy sản, điểm nổi bật là ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao, đầu tư thâm canh; quản lý quy hoạch vùng nuôi, nhất là nuôi tôm trên cát, đảm bảo phát triển bền vững.

Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên lâm nghiệp trên địa bàn được chú trọng; chuyển mạnh phát triển rừng sản xuất sang trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững; chuyển đổi cơ cấu giống lâm nghiệp theo hướng sử dụng giống nuôi cấy mô, phục vụ phát triển rừng gỗ lớn. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ từ môi trường rừng. Quảng Trị là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về trồng rừng nguyên liệu và chế biến gỗ rừng trồng. Năm 2023, tỉ lệ che phủ rừng đạt 49,4%, góp phần quan trọng trong việc ổn định môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra. Quảng Trị là một trong những tỉnh nằm tốp đầu cả nước về trồng rừng có chứng chỉ, diện tích đã được cấp chứng chỉ hơn 22.165 ha; rừng trồng kinh doanh gỗ lớn đến nay là 18.049,6 ha trong tổng số 96.530,53 ha rừng trồng sản xuất.

Về các dự án năng lượng: Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai, Quảng Trị từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung và cả nước vào năm 2030.

Từ đặc điểm là vùng đất nắng và gió khắc nghiệt, tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm biến những bất lợi của thiên nhiên trở thành động lực và dư địa phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Theo tính toán, tổng nguồn năng lượng của Quảng Trị khoảng trên 18.000MW. Trên cơ sở này, tỉnh xác định khu vực năng lượng lớn gồm điện gió ở phía Tây và điện khí ở Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20 dự án điện gió với tổng công suất lắp đặt 742,2 MW; 3 dự án điện mặt trời với công suất 119,6 MW đã hoàn thành phát điện thương mại; 10 dự án thủy điện với tổng công suất 167,5 MW đã đưa vào vận hành thương mại... Tổng công suất đã hoàn thành công tác xây lắp trên địa bàn đến thời điểm hiện tại là 1.119,5 MW. Bên cạnh đó, tỉnh còn 11 dự án điện gió với tổng công suất 424 MW và 7 dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất 93 MW đã được phê duyệt quy hoạch, đã cấp chủ trương đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng. Các dự án năng lượng trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo hướng vừa phát triển “cánh đồng điện gió”, vừa đảm bảo môi trường sinh thái, ổn định đời sống người dân vùng dự án và phục vụ phát triển du lịch.

### **Công tác tuyên truyền về chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh trên Báo Quảng Trị**

Những năm qua, Báo Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh. Do vậy, nhận thức của Nhân dân và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh được nâng lên rõ rệt, từng bước thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt và có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện qua trình chuyển đổi quan trọng này. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, văn minh, thân thiện với thiên nhiên. Môi trường sống của người dân ngày càng thay đổi theo hướng tích cực. Nhiều doanh nghiệp cũng đã hưởng ứng chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình sản xuất, kinh doanh thông minh và bền vững, thân thiện với môi trường. Ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng thể chế về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh đạt nhiều kết quả.

Ban Biên tập Báo Quảng Trị đã quan tâm chỉ đạo thông tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác, có chiều sâu quá trình chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh trên trang 5 Báo Quảng Trị ra các ngày trong tuần và cập nhật trên Báo Quảng Trị điện tử. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 2 chuyên mục: “Bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo - Ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Bảo vệ tài nguyên - môi trường”; phối hợp với các ngành chức năng liên quan xuất bản các số cuối tháng chuyên đề: “Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên môi

trường”; “Liên kết - hội tụ - phát triển”, “Xây dựng nông thôn mới”; “Hành động quyết liệt - Đẩy mạnh tăng trưởng”... trong đó, tập trung vào hai lĩnh vực chính có sự đầu tư thích đáng và thể hiện rõ nhất về quá trình chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, đó là ngành nông nghiệp và các dự án năng lượng.

Báo đã có nhiều bài viết phân tích mục tiêu của chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh là đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Đây là một trong những nội dung quan trọng của phát triển bền vững. Một địa phương được cho phát triển bền vững khi bảo đảm quá trình phát triển có sự điều tiết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm bình ổn xã hội và bảo vệ môi trường. Do đó, chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng tất yếu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Ban Biên tập báo đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phân công phóng viên chuyên phụ trách chuyên mục theo dõi và có bài viết phản ánh nỗ lực đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, thuận thiên, ứng dụng đồng bộ khoa học - công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Nêu bật những đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Thường xuyên tạo điều kiện để phóng viên nắm bắt các bộ luật đã được ban hành mới, hoặc bổ sung, sửa đổi liên quan đến chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Dầu khí, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Hóa chất, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thuế tài nguyên, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Biển Việt Nam, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp ... Hệ thống các luật, nghị định và quy định về môi trường, tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, bảo vệ động vật và cây cối, quản lý chất thải, quản lý biến đổi khí hậu, và phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chương trình phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng, chương trình quốc gia phát triển năng lượng mặt trời, chương trình phát triển sử dụng hiệu quả năng lượng tại các doanh nghiệp... Qua đó, góp phần phổ biến kiến thức rộng rãi trong xã hội, làm thay đổi nhận thức từ lãnh đạo đến doanh nghiệp và mọi người dân, biến nhận thức thành hành động cụ thể trong hoạch định chính sách của chính quyền, trong xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và thói quen sống, thói quen tiêu dùng của mỗi người dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.

Đối với các dự án về năng lượng, Ban Biên tập Báo đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phân công phóng viên xây dựng các tuyến bài tuyên truyền góp phần thu hút các dự án đầu tư phát triển năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo vào địa bàn. Cùng với đó, bám sát thực tế, có các bài viết đề xuất với tỉnh và các ban, ngành liên quan giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư, đồng thời nêu rõ, bên cạnh các chính sách ưu

đãi của Chính phủ, nhà đầu tư khi đến với Quảng Trị còn được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ riêng. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn thị trường đầu ra cho sản phẩm tùy từng dự án cụ thể. Song song với các chính sách ưu đãi đầu tư, báo nêu bật cam kết của lãnh đạo tỉnh trong hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khi đến với tỉnh.

Bên cạnh đó, báo cũng đã xây dựng các tuyên bài nêu bật quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư trên cơ sở đúng pháp luật, tạo sự thân thiện, an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương; định hướng lựa chọn nhà đầu tư lớn, tầm cỡ trên cơ sở sử dụng ít tài nguyên, sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra nhiều việc làm, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Phân tích những tác động, bắt cập từ những công trình năng lượng đối với cảnh quan, môi trường, sinh kế của người dân để các cấp chính quyền và ngành chức năng vào cuộc, giải quyết thỏa đáng.

### **Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới**

Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong những năm gần đây, thiên tai cực đoan xảy ra nhiều hơn, tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh; tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đời sống, việc làm của người dân. Do đó, thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển xanh là yêu cầu cấp thiết đặt ra từ vị trí địa - chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị trong tình hình hình mới.

Trong thời gian tới, Báo Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh; bám sát Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 2746/QĐ - UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị, với mục tiêu tổng quát là thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm cường độ phát thải khí nhà kính thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

Trên lĩnh vực năng lượng, báo tiếp tục tuyên truyền theo hướng tỉnh Quảng Trị ưu tiên phát triển năng lượng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch và các nguồn năng lượng khác, trong đó đặc biệt là năng lượng gió. Chú trọng ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển, nhất là chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực năng lượng; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Đề tạo điều kiện cho ngành công nghiệp năng lượng phát triển, ngày 27/4/2021, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là chương trình quan trọng để tỉnh kêu gọi phát triển ngành công nghiệp năng lượng bền vững. Tỉnh phấn đấu phát triển các dự án năng lượng trên địa bàn đến năm 2025 đạt công suất phát điện trên 3.000 MW; giai đoạn 2026-2030 đạt 8.000-10.000 MW; sau năm 2030 có khoảng trên 10.000 MW nhằm góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

Báo Quảng Trị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh đối với sự nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, với quan điểm nhất quán là gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, phù hợp với “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”.